

นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหารและคณะครู ได้จัดกิจกรรมค่าย
อบรมคุณธรรม จริยธรรม (ต้านภัยยาเสพติด) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยได้รับ
เกียรติจาก ตำรวจ สภ.สวนพริกไทย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นพิษภัยของยาเสพติดและدابตำรวจ
ภูวดล นามจันทร์ มาบรรยายเกี่ยวกับทักษะชีวิต หลักธรรมเยาวชน มารยาทในสังคม แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับ
เด็กติดเกมส์และเด็กก้าวร้าว ณ หอประชุมบัวพระแก้ว



นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหาร ได้จัดกิจกรรมรับมอบ
ทุนการศึกษาจาก ดร.อมรทิพย์ เมืองพรหม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ยากจนและขาดทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมบัวพระแก้ว 1



ท่านผู้อำนวยการ นายสมศักดิ์ สุมน และคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ได้รับการประเมินโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อรับการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ ScQA ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เอกพรต สมุทธานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ประธานกรรมการประเมิน ดร.กล้าศักดิ์ จิตต์สงวน ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ สพรฐ นายพิษณุ เดชไธ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี นายนิคม กกขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ ศึกษาธิการเขตฯชำนาญการ และนางสาวจิราภา ประพันธ์พัฒน์ ศึกษาธิการเขตฯชำนาญการ มาเป็นคณะกรรมการ ณ ห้องบัวพระแก้ว 1



นายสมศักดิ์ สุมน ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี และคณะผู้บริหารได้เข้ารับการนิเทศ ติดตาม การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ในรูปแบบ Online ณ ห้องประชุมบัวพระแก้ว 2



นายสมศักดิ์ สุมณ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 โดยนายสมศักดิ์ สุมณ เป็นประธานในพิธีได้กล่าวคำกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หอประชุมบัวพระแก้ว

